

Thống đốc tỉnh Deir ez-Zor của Syria, ông Al-Samra cho rằng mục tiêu chính của họ là giành quyền kiểm soát nguồn tài nguyên dầu khí của Syria trong khi Lực lượng Dân chúng Syria hiện đang có mặt ở phía Bắc Deir ez Zor hoàn toàn vì lợi ích của Mỹ.

Pháp ủng hộ Tây muôn thâm tóm dầu mỏ Syria

Thống đốc tỉnh Deir ez-Zor của Syria, ông Mohammed al-Samra tuyên bố thành phố này sẽ hoàn toàn được giải phóng khỏi những phiến quân Nhà nước Hồi giáo(IS) trong vài tuần tới.

Phát biểu với báo giới, Thống đốc al-Samra nêu rõ: "Bộ chỉ huy quân đội có thể dự đoán khi nào lãnh thổ này sẽ được giải phóng. Tôi nghĩ là khoảng vài tuần, chiến sự vẫn tiếp diễn và phiến quân đang bị tiêu diệt hàng ngày". Theo ông, phiến quân đang nắm giữ khoảng 60% tổng diện tích thành phố.

Đề cập các hành động của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, ông Al-Samra cho rằng mục tiêu chính của họ là giành quyền kiểm soát nguồn tài nguyên dầu khí của Syria trong khi Lực lượng Dân chúng Syria hiện đang có mặt ở phía Bắc Deir ez Zor hoàn toàn vì lợi ích của Mỹ.

Quan chức này nhận mạnh: "Cái gọi là liên minh phương Tây do Mỹ đứng đầu chỉ có một mục đích là che giấu sự thất bại của công luận. Những bức tranh ngày càng trở nên rõ ràng. Cộng đồng châu Âu đang bắt đầu hiểu ra sự đáng lo ngại của các lãnh đạo châu Âu trong việc hỗ trợ khủng bố. Mục tiêu chính là kiểm soát nền kinh tế Syria, trọng tâm là nguồn tài nguyên dầu mỏ".

[Quân đội Syria khủng hoảng ở Deir Ezzor](#)

Tại chiến trường đông Syria, ngày 29/9, trang tin Amaq - cơ quan truyền thông của IS cho biết, Lực lượng khủng bố đã đánh chiếm 5 trạm kiểm soát của quân đội Syria gần thị trấn al-Sukhnah trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs.

IS đã chiếm được làng al-Qualya'a và trấn ở phía nam của thị trấn al-Sukhnah.

Mặc dù truyền thông chính thức của Syria khẳng định họ đã đẩy lùi cuộc tấn công của IS vào thị trấn Al-Hail, trang tin Amaq vẫn tuyên bố:

IS hiện đang chiếm giữ thị trấn Al-Hail phía đông thành phố Palmyra đang thi đấu đang tấn công chiếm tuyến của quân đội Syria tại thị trấn al-Qaryatayn phía tây nam Palmyra.

Trang tin Amaq cho biết, khoảng 40 binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng trong khu vực thị trấn al-Sukhnah, 34 người khác tại Trận bom T-3. IS còn thu được nhiều vũ khí của quân đội Syria bao gồm:

2 xe tăng, 2 xe BMP, 2 khẩu pháo 122mm, 2 súng phòng không 23mm, tên lửa Kernet ATGM và ba tên lửa Kernet, hai tên lửa phóng tên lửa Konkurs ATGM.

Trong khi đó, theo nguồn tin thân chính phủ Syria, các đơn vị quân đội Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của những tay súng khủng bố IS, họ đã thiệt mạng bị mất trong thị trấn al-Qaryatayn. Trên các thị trấn khác, giao chiến vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt.

Cơ quan Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, quân đội Syria đã tiêu diệt khoảng 45 tay súng IS trên xa lộ al-Sukhnah-Deir Ezzor và quanh thị trấn al-Sukhnah trong 48 giờ.

Cùng ngày Al-Masdar công bố loạt hình ảnh ghi lại cảnh quân đoàn 4 Syria cùng nhiều xe bọc thép vượt sông Euphrates trong niềm vui chiến thắng.



Đoàn xe tăng của Quân đội Ảrập Syria ở vùng Idlib (Chợ gạo của người dân) và Lực lượng Dân quân Syria S,